

Biểu mẫu 17

SỞ GD VÀ ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk năm học 2020 - 2021

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo	
		Cao đẳng sư phạm chính quy	Trung cấp sư phạm chính quy
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	Học sinh tốt nghiệp THPT, dự thi Đại học, Cao đẳng có điểm trên sàn, hoặc dự thi tại trường đối với những ngành năng khiếu theo kỳ thi chung do Bộ quy định.	Học sinh tốt nghiệp THPT, dự thi Đại học, Cao đẳng có điểm trên sàn, hoặc dự thi tại trường đối với những ngành năng khiếu theo kỳ thi chung do Bộ quy định.
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	- Mục tiêu: Đào tạo giáo viên Mầm non trình độ cao đẳng bảo đảm đủ về số lượng; khá, tốt về chất lượng cho tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.	- Mục tiêu: Đào tạo giáo viên Mầm non trình độ TC bảo đảm đủ về số lượng; khá, tốt về chất lượng cho tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	Ngoại khóa, hội thảo, tập huấn nâng cao kiến thức và phương pháp dạy học và giáo dục. Tham quan học tập và thực hành tại các cơ sở giáo dục phổ thông có chất lượng. Hỗ trợ trang thiết bị CNTT phục vụ các hoạt động dạy học.	Ngoại khóa, hội thảo, tập huấn nâng cao kiến thức và phương pháp dạy học và giáo dục. Tham quan học tập và thực hành tại các cơ sở giáo dục phổ thông có chất lượng. Hỗ trợ trang thiết bị CNTT phục vụ các hoạt động dạy học.
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	- Kiến thức: Được trang bị đầy đủ các kiến thức đại cương, cơ bản và chuyên sâu thuộc ngành học theo khung chương trình quy định của Bộ có bổ sung cập nhật những đổi mới về phương pháp dạy học và gắn với thực tế giáo dục địa phương. - Kỹ năng: có kỹ năng sư phạm tốt, được trang bị về cơ bản những phương pháp dạy học tiên tiến, quy tụ được các năng lực: hành động, chủ thể hoá và giao tiếp. - Trình độ ngoại ngữ đạt được: có khả năng giao tiếp đơn giản,	Kiến thức: Được trang bị đầy đủ các kiến thức đại cương, cơ bản và chuyên sâu thuộc ngành học theo khung chương trình quy định của Bộ có bổ sung cập nhật những đổi mới về phương pháp dạy học và gắn với thực tế giáo dục địa phương. - Kỹ năng: có kỹ năng sư phạm tốt, được trang bị về cơ bản những phương pháp dạy học tiên tiến, quy tụ được các năng lực: hành

		<p> nghiên cứu tài liệu tạo nền móng cho tự học, phục vụ tìm hiểu tư liệu chuyên môn.</p> <p>- Phân đầu đào tạo giáo viên đạt mục tiêu chung: có phẩm chất đạo đức nhà giáo; có năng lực chuyên môn - nghiệp vụ, có khả năng nghiên cứu khoa học, có năng lực tổ chức quản lý đối tượng, có năng lực chuẩn đoán nhu cầu, có năng lực hợp tác - hội nhập.</p>	<p> động, chủ thể hoá và giao tiếp.</p> <p>- Trình độ ngoại ngữ đạt được: có khả năng giao tiếp đơn giản, nghiên cứu tài liệu tạo nền móng cho tự học.</p> <p>- Phân đầu đào tạo giáo viên đạt mục tiêu chung: có phẩm chất đạo đức nhà giáo; có năng lực chuyên môn - nghiệp vụ, có năng lực tổ chức quản lý đối tượng, có năng lực chuẩn đoán nhu cầu, có năng lực hợp tác - hội nhập.</p>
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Liên thông lên Đại học.	Liên thông lên Cao đẳng.
VI	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp	Sinh viên ra trường sẽ trở thành giáo viên giảng dạy ở các trường Mầm non trong tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.	Sinh viên ra trường sẽ trở thành giáo viên giảng dạy ở các trường Mầm non, trong tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH TRƯỜNG**



Handwritten signature in black ink.

Nguyễn Ngọc Thành